



**แผนการดำเนินงาน**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568**  
**แก้ไข ครั้งที่ 1/2568**  
**ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี**



แผนการดำเนินงานฯ  
อบจ.ชลบุรี



ระบบรายงานข้อมูล  
แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  
เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

.....  
ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีประกาศลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ นั้น

เพื่อประโยชน์ของประชาชนในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จึงได้เพิ่มเติมแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยเป็นไปตามความในข้อ ๔ “แผนการดำเนินงาน” แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๓๔๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามวิธีการงบประมาณรายจ่ายที่ได้กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้เห็นชอบแล้ว เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการและกิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุ ที่จัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะในแผนการดำเนินงาน รายละเอียดปรากฏตามท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๘

(นางอัจฉรา บัณฑิตยานุรักษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

## คำนำ

\* \_ \* \_ \* \_ \* \_ \* \_ \* \_ \*

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 แก้ไข ครั้งที่ 1/2568 ตามโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2567 เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ซึ่งการจัดทำแผนการดำเนินงานฯ ดังกล่าว จะทำให้การปฏิบัติงานโครงการ / กิจกรรมมีความชัดเจนมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือหรือปฏิทินกำหนดหัววงระยะเวลาอันสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลประจำปีนั้น ๆ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหน่วยงานจะยึดแนวทางตามปฏิทินแผนการดำเนินงานเป็นหลักในการบริหารโครงการให้สำเร็จลุล่วงตามปฏิทินที่กำหนดไว้



(นางอัจฉรา บัณฑิตยานุรักษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

3 มกราคม 2568

# สารบัญ

หลักการและเหตุผล

1

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

การแก้ไขจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ แก้ไข ผด.02)

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
  - 1.3 กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา พัฒนาศักยภาพและสนับสนุน  
งานบริการสุขภาพเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน
    - (1) แผนงานสาธารณสุข

2 - 3

## หลักการและเหตุผล

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2567 ไปแล้ว นั้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีได้ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขึ้น ทั้งนี้ เป็นไปตามหน้าที่และอำนาจตามที่กฎหมายกำหนดไว้ประกอบด้วยตามความใน ข้อ 4 “แผนการดำเนินงาน” แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 7344 ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2566 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2565 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามวิธีการงบประมาณรายจ่ายที่ได้กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 แก้ไข ครั้งที่ 1/2568 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการที่ได้รับ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์กับการพัฒนาที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา แผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุ ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภายในอันได้แก่ สำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ในแผนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีจะใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 แก้ไข ครั้งที่ 1/2568 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานและเพื่อควบคุมการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ มีความสอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ต่อไป

การแก้ไขจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 แก้วไข ครั้งที่ 1/2568  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

(บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4)

1. ยุทธศาสตร์ อปจ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
- 1.3 กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาศักยภาพและสนับสนุนงานบริการสุขภาพเพื่อเฝ้าระวังประชาชนมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

(1) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.2568										ดำเนินการ แล้วเสร็จ						
						พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.							
<b>รายละเอียดที่กำหนดไว้เดิม</b>																						
1	การรักษาสภาพ ปลอดภัยจากโรคภัยมีด (ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 หน้าที่ 440 ลำดับที่ 8)	- กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อ (โรคภัยมีด) - กลุ่มเป้าหมายมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สุขภาพของตนเองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม - เปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายมีการแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งกันและกันในชุมชน เช่น ตรวจคัดกรองภาวะ สารโคเลสเตอรอลในเลือด, ตรวจวัดความดันโลหิต, ตรวจหาน้ำตาลในเลือด ฯลฯ (รายละเอียดตามโครงการ สธ.)	1,000,000	ภายในจังหวัดชลบุรี	สธ.																	ส.ค. 68
<b>รายละเอียดที่ขอแก้ไขใหม่</b>																						
1	การรักษาสภาพ ปลอดภัยจากโรคภัยมีด	- เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ที่รับผิดชอบงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และ ประชาชนที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ในจังหวัดชลบุรี (รายละเอียดตามโครงการ สธ.) (เหตุผลที่แก้ไข : เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะ ให้กับผู้รับผิดชอบงาน NCDs (Noncommunicable diseases)	1,000,000	ภายในจังหวัดชลบุรี	สธ.																	ส.ค. 68

1. ยุทธศาสตร์ ออบ.ชบ. ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

1.3 กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาศักยภาพและสนับสนุนงานบริการสุขภาพเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

(1) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.2568										ดำเนินการ แล้วเสร็จ
						พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
<b>รายละเอียดที่กำหนดไว้เดิม</b>																
2	การส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มวัย ระดับพื้นที่ (ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 หน้าที่ 441 ลำดับที่ 9)	- ประชากรทุกกลุ่มวัย (สตรีตั้งครรภ์และปฐมวัย, วัยเรียน - วัยรุ่น, วัยทำงาน, สูงอายุ) มีความรู้ มีภูมิคุ้มกันตนเองห่างไกลความเสี่ยง จากสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดโรคร้ายไข้เจ็บ ที่เมื่ั้งประสงค์ เช่น อบรมการเตรียมความพร้อม การมีบุตร, การอบรมความรู้ก่อนคลอด หลังคลอด, การเลี้ยงดูบุตรให้มีสุขภาพแข็งแรง ฯลฯ (รายละเอียดตามโครงการของ สธ.)	2,000,000	ภายในจังหวัดชลบุรี	สธ.											มิ.ย. 68
<b>รายละเอียดที่ขอแก้ไขใหม่</b>																
2	การส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มวัย ระดับพื้นที่	- กิจกรรมจัดอบรมด้านการส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้ให้บริการ งานส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัยใน รพ.สต. / สอน. / แกนนำสุขภาพ และประชาชนทุกกลุ่มวัย (สตรีตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัย, วัยเรียน - วัยรุ่น, วัยทำงาน ผู้สูงอายุ) (รายละเอียดตามโครงการของ สธ.) (เหตุผลที่แก้ไข : เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะ ให้กับผู้รับผิดชอบงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ	2,000,000	ภายในจังหวัดชลบุรี	สธ.											มิ.ย. 68
<b>รวมทั้งสิ้นจำนวน 2 โครงการ</b>																